



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี งบประมาณ 2561 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 19 อัตรา โดยให้ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินรายเดิมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ต่อโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและเลือกสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เวลา 09.00 น.

บัดนี้ การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้ผู้มีรายชื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตรา ในวันที่ 24 มกราคม 2561 และรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมรับคำชี้แจงแนวทางการทำบันทึกตกลงจ้างและการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการบำนาญ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ (สาขาใดก็ได้ในจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น และเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว) จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนชื่อ-ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างจะยึดถือประกาศผลการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้างให้รับทราบ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับคัดเลือกทุกคนที่จะต้องทราบประกาศผลการคัดเลือก หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิในการจัดจ้างครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายเปรม คำวัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบประมาณปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561)

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
1	บ้านไทยชนะศึก	ทุ่งเสลี่ยม	นายสีบวงศ์ วงศ์วิเศษ	
2	เชิงผา	ทุ่งเสลี่ยม	นางราศรี ดวงศรีสกุล	
3	บ้านพระปรางค์	ศรีสัชนาลัย	นายสันติพงศ์ ขาวนวล	
4	วัดเกาะน้อย	ศรีสัชนาลัย	นางรัตนา อ่างทอง	
5	วัดเกาะ	ศรีสำโรง	นางสุรางรัตน์ ศุภธนสินเชชม	
6	อนุบาลสวรรคโลก(คังวารวิทยา)	สวรรคโลก	นางสาวกุลวดี คงปั้น	
7	วัดคู้ยาง	สวรรคโลก	นายสัจจา ดีแจ้	
8	ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)	สวรรคโลก	นายอรรถสิทธิ์ วชิรเมธี	

